

HỢP HỘI ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

Thực hiện kết luận của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tại kỳ họp thứ nhất, thứ kỳ Hội đồng đã báo cáo Ban Tổ chức Trung ương danh sách 60 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính; báo cáo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đăng ký chỉ tiêu và danh sách 9 đồng chí dự xét thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính; báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng

dăng ký chỉ tiêu và danh sách 9 đồng chí dự xét thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính; báo cáo Báo Nhân Dân đăng ký chỉ tiêu và danh sách 8 đồng chí dự xét thăng hạng từ phóng viên hạng III lên phóng viên hạng II. Ngoài ra, đã làm việc với Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương về tài liệu ôn tập, đề thi, đáp án, chấm thi; làm việc với Trường Đại học Thái Bình về cơ sở vật chất, cán bộ tin học phục vụ thi... Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận một số nội

dung như: lựa chọn phương án ra đề thi; có tổ chức lớp ôn tập cho thí sinh dự thi hay không; số lượng đề thi trắc nghiệm; hình thức phổ biến quy chế thi, nội quy kỳ thi; số lượng và danh sách các đồng chí tham gia các ban, tổ giúp việc Hội đồng...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thống nhất thành lập 5 ban, 2 tổ giúp việc Hội đồng đồng thời yêu cầu việc lựa chọn thành viên các ban phải đảm bảo đúng quy chế. Các ban sau khi thành lập phải xây dựng nội quy và kế hoạch hoạt động cụ thể. Về đề thi, với môn trắc nghiệm

chuyên ngành, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thống nhất sử dụng đề thi của Ban Tổ chức Trung ương. Đối với môn kiến thức chung, thống nhất lựa chọn 1 trong 3 đơn vị (Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I) ra đề. Đề thi môn ngoại ngữ, lựa chọn 1 trong 3 đơn vị (Đại học Y Dược Thái Bình, Đại học Thái Bình, Cao đẳng Sư phạm Thái Bình) ra đề. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu việc ra đề, làm đáp án, chọn đề, in sao đề thi phải bảo đảm tuyệt mật.

Về thứ tự thi, nhất trí phương án buổi sáng thi viết môn kiến thức chung, buổi chiều thi môn trắc nghiệm chuyên ngành và ngoại ngữ. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đề nghị tổ chức thi chuyên môn trước cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế thi; nội dung quy chế thi, nội quy kỳ thi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, niêm yết tại phòng thi và phổ biến khi khai mạc kỳ thi; đồng thời, đề nghị các thành viên Hội đồng phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm kỳ thi diễn ra công khai, nghiêm túc, minh bạch, bảo đảm đúng quy định.

GẶP MẶT...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 9/10, hưởng tới kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam 20/10, ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân nữ tỉnh tổ chức gặp mặt nữ doanh nhân, nữ chủ doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tới dự có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thành lập năm 2010, đến nay, Hội Doanh nhân nữ tỉnh có 85 hội viên tham gia sinh hoạt. Thời gian qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tập hợp sức mạnh, kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa do các nữ doanh nhân làm chủ, và tăng cường sự liên kết thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, tạo việc làm ổn định cho lao động nữ tại địa phương; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền trên 8,5 tỷ đồng...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Hội Doanh nhân nữ tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là trong việc giải quyết việc làm cho lao động và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đồng chí đề nghị Hội LHPN tỉnh và Hội Doanh nhân nữ tỉnh nắm bắt thời cơ, cơ hội trong tình hình mới, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh để tiếp tục có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng nông thôn mới, tổ chức tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng chí mong muốn các nữ doanh nhân, nữ chủ doanh nghiệp trong thời gian tới có những đóng góp tích cực hơn vào các phong trào phụ nữ khởi nghiệp và thanh niên khởi nghiệp; tiếp tục có nhiều hoạt động thu hút chị em, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh; chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của tỉnh trong sản xuất, kinh doanh; chú trọng chăm lo đời sống người lao động, nhất là lao động nữ... Các cấp hội LHPN phát huy tốt vai trò đoàn kết, tập hợp hội viên, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ thực hiện tốt vai trò của người vợ, người mẹ giáo dục con em, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp cho thế hệ trẻ trong tương lai.

Tại buổi gặp mặt, 4 cá nhân đã được trao tặng kỷ niệm chương "Vi sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam".

THUY DUNG

TUẦN LỄ CẤP CAO APEC Sẽ bàn về chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ và Brexit

(dantri.com.vn) "Từ năm 2006 khi tổ chức sự kiện APEC, toàn cầu hóa đang là xu hướng thế giới và Mỹ là nước khởi xướng, dẫn đầu. Nhưng lần này Mỹ đang trở về chủ nghĩa bảo hộ, Anh rời EU (Brexit)... khiến tự do hóa, toàn cầu hóa đang bị tác động" - đó là khẳng định của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Summit 2017 tại buổi họp báo về sự kiện của các doanh nghiệp trong tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017 được tổ chức vào tháng 11/2017 tại Đà Nẵng.

"Hội nhập đa phương là hướng đi quan trọng. Việt Nam tham gia ASEAN, WTO và các hiệp định thương mại song và đa phương thế hệ mới... Nỗ lực hội nhập đó giúp mở rộng không gian thị trường và quy mô nền kinh tế. Vì thế, Việt Nam được đánh giá là điển hình đổi mới thành công và mở cửa" - ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Tác động. Vì vậy, APEC sẽ phải ngồi lại, để định hình lại quá trình toàn cầu hóa nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau" - ông Lộc cho biết.

Theo ông Lộc, trong các kỳ họp cấp cao và các hoạt động của năm APEC 2017 tại Việt Nam, hoạt động của cộng đồng các doanh nghiệp sẽ chiếm 50% các hoạt động, các diễn đàn đối thoại của các nhà lãnh đạo, bộ trưởng đều có sự tham dự và có tiếng nói của doanh nghiệp. Hoạt động của các cuộc họp kinh doanh APEC với các nền kinh tế; hội nghị thượng đỉnh các doanh nghiệp APEC - diễn đàn đối thoại lớn nhất của cộng đồng kinh doanh trong APEC với các nhà lãnh đạo bàn về tương lai của hợp tác kinh doanh

sắp tới cũng như bàn về tương lai của khu vực... sẽ có sự tham dự của các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. Đây là nơi tập hợp những doanh nghiệp hàng đầu, những kiến trúc sư, động lực chủ yếu của nền kinh tế các nước thành viên APEC.

Ông Lộc tiết lộ: Các sự kiện liên quan đến doanh nghiệp trong khuôn khổ của tuần lễ cấp cao



Theo thống kê, các doanh nghiệp SME hiện nay đang thực sự là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, Chủ tịch Summit 2017 cũng lo lắng, tự do hóa, toàn cầu hóa đang có những diễn biến khác, chủ nghĩa bảo hộ đang lên ngôi khiến hiệu ứng lan tỏa của toàn cầu hóa là các nước kém phát triển hơn dưới kíp các nước phát triển không còn. Vì vậy, trong các diễn đàn về doanh nghiệp APEC lần này, Việt Nam chủ động đưa ra các nội dung bản thảo về xu hướng toàn cầu hóa chống bảo hộ, phân ly các nền kinh tế kém phát triển.

"Từ năm 2006 khi tổ chức sự kiện APEC, toàn cầu hóa đang là xu hướng thế giới và Mỹ là nước khởi xướng, dẫn đầu. Nhưng lần này không như vậy, Mỹ đang trở về chủ nghĩa bảo hộ, việc Anh rời EU (Brexit) hay chủ nghĩa bảo hộ đang phát triển ở đâu đó trên thế giới khiến tự do hóa, toàn cầu hóa đang bị

APEC dự kiến sẽ có sự tham dự của 1.200 đại biểu, đại diện cho các tập đoàn hàng đầu khu vực và thế giới.

Theo Chủ tịch Summit 2017, chủ đề phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp do phụ nữ đứng đầu được coi là những chủ đề chính trong năm APEC 2017. Trước đây, trong quan điểm phát triển doanh nghiệp được APEC bàn đến, thường chỉ nói đến doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhiều thập kỷ, hàng trăm năm nay họ cũng chỉ nói tới doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng siêu nhỏ và doanh nghiệp do phụ nữ năm nay được coi là đối tượng để APEC làm trọng tâm của chính sách, họ được coi là hai động lực quan trọng cho phát triển nền kinh tế thế giới trong tương lai.

"Doanh nghiệp siêu nhỏ cũng có thể tham gia vào nền kinh tế toàn cầu, chủ thể sáng tạo của toàn cầu. Chỉ cần 100 năm, nền kinh tế thế giới bị chi phối bởi 6 đến 7 vạn doanh nghiệp lớn" - ông Lộc cho hay.

Theo Chủ tịch VCCI, tương lai của nền kinh tế sẽ có hàng trăm triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ, họ cũng chi phối nền kinh tế toàn cầu với sự trợ giúp của kinh tế số, internet. Sức sáng tạo của kinh tế thế giới cũng nằm ở hàng trăm triệu doanh nghiệp chứ không chỉ dừng ở vài vạn doanh nghiệp lớn. Nhiều sự sáng tạo đang xuất phát từ doanh nghiệp nhỏ và vừa chứ không chỉ là doanh nghiệp lớn. Chính vì thế, các nước đã nhất trí trong tuần lễ cấp cao APEC lần này sẽ có cuộc gặp riêng của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và nữ doanh nghiệp APEC bàn về xu hướng tự do hóa thương mại, khởi nghiệp và cách mạng công nghệ 4.0...

ĐÔNG KINH Vì sao dân chưa sử dụng nước sạch?

Nhiều người dân ở huyện Đông Hưng vẫn giữ thói quen sử dụng nước giếng khoan, nước mưa trong sinh hoạt hàng ngày dù đã có cảnh báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Tại xã Đông Kinh, hàng trăm hộ dân cho đến nay vẫn "nói không" với nước sạch mặc dù mạng lưới đường ống cấp nước đã bao phủ toàn xã.

Thôn Lãm Khê, xã Đông Kinh có 287 hộ. Công ty TNHH 27-7 Tiến Phong đầu tư, lắp đặt xong hệ thống đường ống nước qua từng hộ dân nhưng mới chỉ có 55 hộ dân đăng ký sử dụng nước sạch, chiếm hơn 19% số dân trong toàn thôn. Ông Lại Cao Hoàn, Trưởng thôn Lãm Khê cho hay: Thực chất là do điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn, một số người dân hoài nghi về nguồn nước không biết có bảo đảm hay không nên nhiều người còn đắn đo chưa đăng ký sử dụng.

một đêm, khi vòi nước rỏ rỉ ra chày thì tình trạng cận động lại rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dân ở đây chưa tin tưởng sử dụng. Bà Nguyễn Thị Liễu cho hay: Từ trước đến giờ tôi vẫn dùng nước

giếng và nước mưa. Tiến thì tôi không ngại nhưng người ta nói nước sạch đưa từ sông lên để xử lý, tôi chỉ lo không bảo đảm sức khỏe nên còn đắn đo chưa dùng. Đồng quan điểm với bà Liễu, bà Phạm Thị Duyên ở thôn

Lãm Khê cho biết: Tôi chưa đăng ký, lắp đặt sử dụng nước sạch nhưng tôi thấy chất lượng nước kém, như nhà con gái tôi lúc mở van ra có mùi thuốc tẩy. Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi thấy rất nhiều đồng hồ nước



Ảnh minh họa

đã được lắp sẵn ở đầu ngõ nhà dân nhưng chưa được đấu nối vào hệ thống nội bộ trong nhà để bà con sử dụng nước. Mặt khác, giá thành lắp đặt quá cao, lên tới 3 triệu đồng/công tơ. Ngoài ra, để hoàn thành lắp đặt và đưa nước sạch vào sử dụng thì người dân phải mất thêm 3 triệu đồng để mua téc nước và đường dây dẫn vào nhà. Vì thế, toàn xã có 1.600 hộ thì mới có 775 hộ lắp đặt sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 47%. Theo ông Nguyễn Văn Thăng, Chủ tịch UBND xã, để đạt tỷ lệ 60% hộ dân sử dụng nước sạch đối với Đông Kinh là rất khó. Bởi lẽ, Đông Kinh là một trong những xã xa nhà máy cung cấp nước sạch, dân số đông và nằm rải rác. Một bộ phận nhân dân xây dựng công trình kiên cố dùng nước mưa và nước giếng khoan đã đầu tư xây dựng từ trước, bây giờ dờ bỏ hoặc chuyển sang sử dụng nước sạch đang còn đắn đo. Một bộ phận nhân dân cho rằng giá nước cung cấp tới hộ dân là tương đối cao.

Vấn đề người dân còn chần chừ, băn khoăn chưa muốn lắp đặt và sử dụng nước sạch ở xã Đông Kinh không chỉ là vấn đề nhận thức và thói quen sử dụng nước giếng khoan, nước mưa mà ở đây còn là vấn đề về chất lượng nước. Thiết nghĩ, để bảo đảm cung cấp đủ nước và vận động người dân tin tưởng và sử dụng nước thì phía đơn vị cấp nước là Công ty TNHH 27-7 Tiến Phong phải có biện pháp xử lý trước những dư luận của người dân như đã nêu trên. Đồng thời, phối hợp với địa phương công khai kiểm định chất lượng nước để bà con nắm rõ, từ đó đồng thuận đăng ký sử dụng nước sạch.

THU THUY (Đài TTTT Đông Hưng)

ĐÓN BẰNG CHỨNG NHẬN...

(Tiếp theo trang 1)

ngoại xâm dựng nước, khai lập ra 8 trang Đào Động xưa và tưởng niệm Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và các tướng lĩnh nhà Trần. Theo tập tục cổ truyền, cứ dịp 20/8 âm lịch hàng năm, lễ hội đền Đồng Bằng lại được tổ chức thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dâng hương. Với những giá trị lịch sử, văn hóa còn lưu giữ, di tích đã được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1986; lễ hội đền Đồng Bằng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016.

Tại buổi lễ, đồng chí Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đã công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa lễ hội đền Đồng Bằng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng chí Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng chứng nhận lễ hội đền Đồng Bằng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua chương trình hành động bảo vệ phát huy giá trị văn hóa của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - lễ hội đền Đồng Bằng giai đoạn 2017 - 2022.

Trong khuôn khổ lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng năm 2017 tổ chức từ ngày 9 - 11/10 sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lễ rước bộ, lễ yển vị; các hoạt động tế, lễ; trò chơi dân gian, các hoạt động văn nghệ, thể thao...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

sản phẩm phân bón vi sinh có nguồn gốc 100% hữu cơ Eco-Grow, hiện sản phẩm đã có mặt ở 29 quốc gia. Với định hướng đầu tư vào Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại ALFA Việt Nam đã tổ chức hội thảo tại 18 tỉnh, thành phố.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giới thiệu một số nét khái quát về tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh; 5 đột phá chiến lược và 3 giải pháp trọng tâm trong phát triển nông nghiệp. Đi sâu vào lĩnh vực trồng trọt, hàng năm Thái Bình sử dụng khoảng trên 100.000 tấn phân bón, trong đó chủ yếu là phân NPK, phân bón hữu cơ và phân bón khác khoảng trên 10.000 tấn/năm với xu hướng sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phân vi sinh tăng hơn trong những năm tới.

Các đại biểu đã trao đổi về nguyên lý hoạt động của phân Eco-Grow; hiệu quả của Eco-Grow với đất, cây trồng, môi trường cũng như giá trị kinh tế của Eco-Grow khi sử dụng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn địa điểm để triển khai mô hình thí điểm sử dụng phân bón vi sinh Eco-Grow, trong đó tập trung vào các cây trồng ngắn ngày, đa dạng các loại cây; đối với lúa, triển khai mô hình thí điểm ngay ở vụ xuân năm 2018; cử cán bộ theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật tại các mô hình. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phía Công ty có cơ chế hỗ trợ các mô hình thí điểm.

ỦY BAN MTTQ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan liên quan đối với các tổ chức tôn giáo; tăng cường công tác tuyên truyền của các tôn giáo và tăng cường sự phối hợp chỉ đạo giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và mục tiêu phát triển bền vững.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào Phật giáo nói riêng, các tổ chức tôn giáo nói chung trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro khi có thiên tai xảy ra. Kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường và tham gia tuyên truyền, vận động người thân, nhân dân địa phương chung tay vì một môi trường xanh - sạch - đẹp.